

Số: 42/VIAC

V/v lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quy tắc
Tổ tụng trọng tài VIAC (Phiên bản 2025)

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**Kính gửi: Các Trọng tài viên, Luật sư, Luật gia,
Chuyên gia và thành viên thực hành nghề luật,**

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) xin gửi tới quý Ông (Bà) lời chào trân trọng.

Hiện nay, VIAC đang tiến hành rà soát, sửa đổi Quy tắc Tổ tụng Trọng tài của VIAC phiên bản năm 2025. Trong quá trình sửa đổi, VIAC rất mong có thể lắng nghe ý kiến, góp ý từ quý Ông (Bà) về Dự thảo các điều khoản của Quy tắc VIAC liên quan đến việc thành lập Hội đồng Trọng tài – một giai đoạn quan trọng của quá trình tổ tụng trọng tài, cụ thể là *Dự thảo các Điều 11, 12, 13 và 16 của Quy tắc Tổ tụng Trọng tài VIAC*. Ngoài ra, VIAC cũng tham vấn ý kiến Quý vị về *Dự thảo Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Trọng tài viên tại VIAC*, trong đó có các tiêu chuẩn về đạo đức và nghề nghiệp mà Trọng tài viên cần phải đáp ứng và tuân thủ trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp tại VIAC.

Trong lần rà soát, sửa đổi này, VIAC đặt mục tiêu hướng tới nâng cao tính minh bạch của giai đoạn thành lập Hội đồng Trọng tài phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất, tạo điều kiện để các bên thực hiện quyền tự quyết của mình và thành lập ra Hội đồng Trọng tài thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp của các bên một cách chuyên nghiệp, miễn cưỡng, độc lập và vô tư. VIAC nhận thức rằng một Hội đồng Trọng tài được thành lập hợp thức, đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức cao nhất sẽ là nền tảng quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả của thủ tục trọng tài.

Trong vai trò tổ chức, điều phối và giám sát quy trình tổ tụng trọng tài, VIAC luôn nỗ lực giảm lược hóa thủ tục, giảm thiểu sự chậm trễ và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và tính chuyên nghiệp trong tổ tụng trọng tài. Theo đó, bên cạnh việc chủ động nghiên cứu để rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản quan trọng liên quan đến hoạt động trọng tài, VIAC rất mong có thể nhận được ý kiến đóng góp của các Trọng tài viên, Luật sư, luật gia, các chuyên gia và cộng đồng những người thực hành nghề luật đối với hai bản dự thảo nêu trên để từ đó cân nhắc và xây dựng nên những quy định tốt, có tính khả thi cao trên thực tiễn vận hành.

VIAC trân trọng kính mời Quý vị gửi ý kiến đóng góp về các dự thảo quy định **trước ngày 28 tháng 4 năm 2025**, nội dung dự thảo được gửi kèm Công văn này. Mọi ý kiến phản hồi vui lòng gửi đến bà **Vũ Thị Hằng** – Phó Trưởng Ban Thư ký tổ tụng VIAC (Email: hang.vu@viac.org.vn – Điện thoại: 0243 574 4001).

VIAC trân trọng mọi ý kiến đóng góp của Quý vị và tin tưởng rằng chúng ta chia sẻ sứ mệnh chung trong việc cung cấp dịch vụ trọng tài chuẩn mực quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
TỔNG THƯ KÝ**

VŨ ANH DƯƠNG